

## I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

*“Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những điểm mốc nối tiếp nhau trong cuộc sống để tôi luyện nên sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người đúc kết được kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và khiến những thành công đạt được thêm phần ý nghĩa. Không có ai luôn thành công hay thất bại, tuyệt đối thông minh hay đại khờ, tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức, tư duy tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, từng nói: “Người bị quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bị chúng bủa vây, che lấp những cơ hội dẫn tới thành công. Tuy nhiên, đừng sa vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là một lẽ tự nhiên và là một phần tất yếu của cuộc sống. Về thất bại, đó là một điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói thực sự là trải nghiệm mà bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.*

(Trích từ cuốn *Học vấp ngã để từng bước thành công* - John C. Maxwell)

**Câu 1.** Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

**Câu 2.** Tìm thành phần khởi ngữ trong câu in đậm.

**Câu 3:** Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu văn sau: *Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bị chúng bủa vây, che lấp những cơ hội dẫn tới thành công. Tuy nhiên, đừng sa vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là một lẽ tự nhiên và là một phần tất yếu của cuộc sống.*

**Câu 4:** Tác giả khuyên chúng ta cần có thái độ ra sao trước thất bại? Em có đồng tình với quan điểm: “Thất bại giúp con người đúc kết được kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và khiến những thành công đạt được thêm phần ý nghĩa” không? Vì sao?

## II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

**Câu 1 (2,0 điểm)** Từ nội dung đoạn trích phần Đọc – hiểu, hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về thái độ cần có khi gặp phải thất bại.

**Câu 2 (4,0 điểm)**

**Em hãy phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai trong các đoạn trích sau:**

*“Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em. Ô, sao mà độ ấy vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra. Cũng hát hò, bông phèng(1), cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày. Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá... Không biết cái chòi gác ở đâu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc còn là khướt(2) lắm, Chao ôi! Ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá.”*

[...]

*“Ông Hai quay phắt lại, lắp bắp hỏi:*

*- Nó... Nó vào làng Chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng? Người đàn bà ẵm con con moi lên đồng đánh:*

*- Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó Việt gian(3) theo Tây còn giết gì nữa!*

*Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới dạn ề ề, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:*

*- Liệu có thật không hở bác? Hay chỉ lại...[...]*

*Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng[...]*

*Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mẹ chủ nhà.*

Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau.

Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rung hắt hủi đấy ư? Khôn nặn, bằng ấy tuổi đầu... ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên:

-Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này.

(Trích *Làng*, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr.162-166)

**Chú thích:**

(1) Bông phèng: nói để đùa vui.

(2) Khuớt: mệt, vất vả, lâu lắm.

(3) Việt gian: những kẻ là người Việt Nam nhưng theo giặc.

-----**Hết**-----

### A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo nắm chắc phương pháp và nội dung làm bài của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, khuyến khích các bài viết sáng tạo, có cảm xúc.
- Học sinh làm bài theo nhiều cách riêng nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của Hướng dẫn chấm.
- Lưu ý: Điểm bài thi có thể cho lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số.

### B. YÊU CẦU CỤ THỂ

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I. Đọc hiểu (4đ)	1	Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Phương thức nghị luận/ nghị luận	0,5
	2	- Về thất bại: Khởi ngữ - Tác dụng: nêu lên đề tài được nói đến trong câu	0,5
	3	- Biện pháp tu từ: + Nhân hoá " thất bại bủa vây, che lấp " + Ẩn dụ " vũng lầy bi quan: chỉ sự chìm sâu, không thoát ra được những bi quan của người thất bại. - Tác dụng: + Nhân hoá, ẩn dụ làm cho câu văn thêm sinh động, tăng sức gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng mạnh và thuyết phục đối với người đọc... + Nhân mạnh vào những khó khăn, thách thức, những lần vấp ngã vẫn cứ đeo quanh họ, như một bức tường che lấp ánh sáng. Lên càng cần mọi người hãy giữ niềm tin, bản lĩnh nghị lực để vượt lên nó, hướng về tương lai sáng rạng. + Nhắc nhở mọi người cần biết đổi mới và vượt qua khó khăn, thất bại	0,5
	4	<b>Gợi ý:</b> - Tác giả khuyên chúng ta cần có thái độ tích cực trước thất bại - Đồng ý với ý kiến <b>Lí giải:</b> Khi đi qua thất bại, ta rút ra bài học, kinh nghiệm, ta biết đâu là điều mình thiếu sót để trau dồi bản thân. Thất bại xảy đến còn là cơ hội kiểm chứng năng lực và ý chí tự thân. Thành công đạt được ý nghĩa hơn bởi đó là thành công bằng gian khổ, bằng sự nỗ lực không ngừng. Còn nếu thành công dễ dàng đạt được thì mãi mãi ta sẽ không biết cách trân trọng, không biết rằng mình có thể vượt khó như thế nào và năng lực thật sự của mình ra sao. Do đó, con người thật sự cần đến những thất bại trên hành trình cuộc đời như một cách để tự rèn luyện, trau dồi và nỗ lực vươn lên.	0,5
II. Tập làm văn	1	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn b. Xác định đúng vấn đề nghị luận	0,25
		*Mở đoạn: Giới thiệu ý kiến *Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận : Những việc cần làm khi gặp thất bại	0,25

	<p><b>*Thân đoạn:</b></p> <p>- <b>Giải thích:</b> thất bại chính là việc chúng ta không đáp ứng được những mục tiêu mình mong muốn, những dự định đã đặt ra hay làm một việc gì đó mà không mang lại kết quả theo dự kiến</p> <p>- <b>Nêu rõ những việc cần làm khi gặp thất bại:</b></p> <p>+ <b>Cần nhận thức được thất bại là một tất yếu của cuộc sống.</b> Chẳng có ai sống một đời người mà không phải trải qua một lần thất bại. Thất bại sẽ cho bạn nhiều hơn là thành công, đó là những bài học quý giá, những kinh nghiệm thực tế, những chỉ dẫn giúp bạn đi đúng hướng hơn. Hái độ tích cực, luôn tiến về phía trước này sẽ khiến bạn nhanh chóng phục hồi sau thất bại. Vì thế đừng nghĩ rằng thất bại là kết thúc. Rất có thể thất bại chính là sự bắt đầu.</p> <p>+ <b>Đừng buông xuôi mà tập trung vào tìm nguyên nhân và giải pháp.</b> Người ta vẫn nói: “Thất bại là mẹ của thành công”, nếu bạn thất bại ở đâu bạn đứng lên ở đấy. Hãy bắt tay vào việc thay đổi, sửa chữa những sai lầm và đề ra những giải pháp để đem lại kết quả khả quan. Thông qua suy nghĩ thực tế và óc sáng tạo, bạn nên chứng minh cho mọi người thấy khả năng và câu trả lời cho vấn đề khó khăn của mình.</p> <p>+ <b>Hãy lắng nghe những lời khuyên của mọi người.</b> Bạn biết đấy, khi thất bại, bạn sẽ nghe được hai luồng ý kiến và bạn cần phải lựa chọn cách lắng nghe một cách đúng đắn. Một chiều là những lời khuyên, kinh nghiệm, những lời động viên, chia sẻ; hai là khinh thường, chê bai... Hãy coi những điều này là động lực, là sức mạnh để bạn đứng lên sau thất bại.</p> <p>+ <b>Biết dừng lại và ra đi đúng lúc.</b> Thất bại trong việc này không có nghĩa là bạn luôn gặp trắc trở trong công việc khác. Nếu bạn thấy không có khả năng và tinh thần để làm việc, đã đến lúc để thay đổi thì bạn đừng cố làm lại những việc mình đã thất bại nhiều lần. Hãy bắt đầu tại một môi trường mới, công việc mới hay ngành nghề mới. Biết đâu điều này lại là một yếu tố quan trọng giúp bạn phát triển và thành công.</p> <p>+ <b>Dù thất bại, bạn đừng đánh mất giá trị của bản thân.</b> Có người vì thất bại mà đánh mất chính mình, làm những điều tội lỗi. Bạn cần nhớ rằng, giá trị của bạn không phải được đo bằng những thành công của bạn mà được đo bằng cách bạn sống giữa cuộc đời. Nên dù “đói” cũng đừng “ăn vụng”, “túng” cũng chớ “làm càn”. Khi bạn còn giá trị thì bạn còn có thể làm lại được mọi thứ.</p> <p>- <b>Dẫn chứng:</b> - 1959, mô tô Honda của Nhật thâm nhập thị trường Mỹ và thất bại nặng nề. Honda đã rút ra một bài học đắt giá: không thể đưa một sản phẩm vào thị trường mà không nghiên cứu đặc điểm thị trường nơi đó. Từ thất bại này, qua nghiên cứu, Honda đã đưa sản phẩm xe máy phân khối lớn sang thị trường Mỹ (nơi này đường sá thẳng tắp, có nhiều làn đường...) và cuối cùng Honda đã thành công trong việc mở rộng thị trường ở Mỹ.</p> <p><b>*Kết đoạn:</b></p> <p>- Là HS: hãy cố gắng để ít gặp thất bại nhất. Nếu gặp thất bại đừng gục ngã, hãy đứng lên làm lại, hãy suy nghĩ tích cực để giữ được giá trị của bản thân mình.</p>	<p>0,25</p> <p>1,0</p> <p>0,25</p>
--	---	------------------------------------

	<p><i>d. Sáng tạo:</i> Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.</p> <p><i>e. Chính tả, dùng từ, đặt câu:</i> đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.</p>	0,25
2	<p><b>Nghị luận về tâm trạng của ông Hai qua hai đoạn trích</b></p> <p><i>a. Đảm bảo cấu trúc của một bài nghị luận văn học.</i></p> <p><i>b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.</i></p> <p><i>c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.</i></p> <p><i>Có thể viết bài theo định hướng sau:</i></p> <p><b>A.Mở bài: Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu tác giả, tác phẩm:</li> <li>- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Đoạn trích miêu tả tâm lí của nhân vật ông Hai trước và sau khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc</li> <li>- Trích dẫn đoạn trích</li> </ul>	0.25
	<p><b>B.Thân bài</b></p> <p><b>1. Khái quát</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Truyện ngắn “làng” của nhà văn Kim Lân được viết năm 1948, thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.</li> <li>- Truyện kể về diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai xoay quanh việc ông nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc để từ đó làm nổi bật tình yêu quê hương đất nước của người nông dân Việt Nam trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.</li> </ul> <p>Truyện hấp dẫn bạn đọc ở nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật trong những tình huống đặc biệt cùng với cách viết đơn giản ngôn ngữ mộc mạc dân dã .</p> <p><b>- Tóm tắt truyện:</b></p> <p>Ông Hai là một nông dân thật thà, chất phác, quê ở làng Chợ Dầu. Do điều kiện kháng chiến, gia đình ông phải đi tản cư. Ở đây lúc nào ông cũng nhớ về làng và luôn dõi theo tin tức cách mạng. Nhưng một hôm ông nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây, ông bàng hoàng, tủi nhục, đau đớn, không muốn gặp ai bỏ cả thói quen ra phòng thông tin. Ông thấy thù làng, bị bà chủ nhà đui, gia đình ông không biết đi về đâu nhưng kiên quyết không về làng. Sau đó, ông nhận được tin cải chính, ông vui mừng khoe với mọi người làng Chợ Dầu không theo giặc, nhà ông bị đốt và lại say sưa kể về làng.</p>	3.5
	<p><b>2. Phân tích tâm lí nhân vật ông Hai trong đoạn trích.</b></p> <p><b>a)Niềm vui, nỗi nhớ của ông Hai khi nghĩ đến làng Chợ Dầu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Hai vốn là một người rất yêu làng</li> <li>- Đi đâu ông cũng khoe về làng của mình</li> <li>- Ở nơi tản cư ông luôn muốn về làng: “<i>Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em. [...] Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá.</i>”</li> </ul> <p>+ Những ký ức về làng xưa, xóm cũ trở thành niềm an ủi, động viên ông Hai mỗi khi chán nản.</p>	0.25

+ Chỉ cần được ở lại làng, cùng chiến đấu với anh em thì như có một luồng sinh lực mới chảy dồi dào trong ông, và dù có gian khổ, khó nhọc, nguy hiểm đến bao nhiêu ông cũng chịu được.

+ Hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với ông Hai lúc nào cũng buồn chán, bức bối, không biết làm gì trong căn bếp tản cư.

- Vì không thể về làng nên trong ông lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi: *"Ông Hai nhớ cái làng, nhớ cái làng quá."*

=> **Tâm sự của ông Hai là tâm sự của một người gắn bó với làng tha thiết, yêu làng bằng một niềm tự hào chân chính.**

### **b. Tâm trạng của ông Hai lúc mới nghe tin làng theo giặc**

- **Lúc mới nghe tin làng mình theo giặc, ông Hai bàng hoàng đến sửng sốt** *"Cổ ông lão nghẹn ngẫn lại, da mặt tê rần rần, ông lão lặng đi đến không thở được. Một lúc lâu, ông mới rặn ề ề như nuốt một cái gì vướng trong cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi"*.

+ Trạng thái bàng hoàng, hụt hẫng này là phản ứng tâm lý hết sức tự nhiên của một người quá yêu làng và quá tin vào cái làng chợ Dầu của ông. Nếu không yêu thì cái tin làng Chợ Dầu theo giặc không thể gây chấn động mạnh tựa như một cú sốc tinh thần như thế với ông Hai.

- Song, ông Hai vẫn còn nghi ngờ chưa thể tin ngay lời đồn đại, ông lấp bắp hỏi lại: *"Liệu có thật không hở bác, hay là chi lại ..."*.

+ Ông hỏi lại để khẳng định cũng là để cố bầu vịu vào một tia hi vọng rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn là một lời đồn đại vô căn cứ.

+ Nhưng khi cái tin được khẳng định từ những người tản cư thì ông Hai không thể không tin.

+ Từ lúc ấy, tâm trạng ông bị ám ảnh, day dứt bởi mặc cảm là người làng Việt gian.

- Nghe tiếng chửi bọn Việt gian bán nước *"ông cúi gằm mặt xuống mà đi"*

+ Ông cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, đau đớn. Nỗi nhục khiến ông không thể ngẩng đầu lên được.

+ Ông Hai đã đồng nhất danh dự của ông với danh dự của làng ông. Với ông, danh dự của làng cũng là danh dự của chính ông .

=> Đây là nét tâm lý cộng đồng của người nông dân Việt Nam trong thời đại mới.

### **c. Tâm trạng của ông Hai khi về đến nhà**

- Về đến nhà, ông Hai càng tủi thân, thương con thương mình và thương cả những người nông dân làng chợ Dầu vì mang tiếng là làng Việt gian *"Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lại cứ giàn ra, chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư. Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư"*.

- Nghĩ đến sự khinh bỉ của mọi người, ông Hai càng căm giận những kẻ Việt gian bán nước. Ông nắm chặt hai tay lại mà rít lên: *"Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này"*.

+ Nhà văn Kim Lân đã sử dụng ngôn ngữ độc thoại để bộc lộ nỗi lòng nhân vật. Sự căm giận, nỗi tủi hổ, nhục nhã trong lòng người nông dân này không kìm nén nổi đã bật ra thành tiếng chửi. Trong nội tâm nhân vật ông Hai đã diễn ra một sự giằng xé giữa tin và không tin.

1

1

